



สาร

ฝ่ายวิชาการ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

.....

ในโอกาสที่ ฝ่ายวิชาการ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น ได้เข้าพบท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรการพัฒนาความรู้ของนักวิชาการตรวจสอบภายใน เพื่อให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กำหนดหลักสูตรพัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานของนักวิชาการตรวจสอบภายใน แล้วนั้น



ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบแนวทางเพื่อให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กำหนดหลักสูตรพัฒนาความรู้ภาคบังคับ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานของนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตามหลักสูตรที่กำหนดโดยส่วนวิชาการ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ท่านช โชคชัย คำแหง) / ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ท่านเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์) / ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (พ.จ.อ.ชินินทร์ ราชมณี) ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมภาคบังคับของนักวิชาการตรวจสอบภายใน ได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ สำเนารายละเอียดแนบ เป็นหลักสูตรระยะยาว ๑๒๐ ชั่วโมง ในหลักสูตรนี้ได้บรรจุรายวิชาการตรวจสอบภายในระดับต้น กลาง สูง ไว้แล้ว จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จะไม่มีหลักสูตรระยะสั้นการตรวจสอบภายในระดับต้น กลาง สูง อีกแล้ว ซึ่งหลักสูตรระยะสั้นดังกล่าวได้บรรจุรายวิชาไว้ในหลักสูตรระยะยาวข้างต้น กำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมคือนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ มีแผนการฝึกอบรมอย่างไม่เป็นทางการ ในระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และจะแจ้งแผนการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการให้ได้รับทราบต่อไป

(๒)

๒. หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สำเนารายละเอียดแนบ เป็นหลักสูตรระยะยาว ๑๒๐ ชั่วโมง กำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมคือ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ มีแผนการฝึกอบรมอย่างไม่เป็นทางการ ในระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ และจะแจ้งแผนการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการให้ได้รับทราบต่อไป

ในการนี้ ฝ่ายวิชาการ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น ได้แสดงความขอบคุณต่อท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ท่านได้ให้กำลังใจพร้อมทั้งได้เข้าใจถึงการพัฒนาความรู้ของเรา “นักวิชาการตรวจสอบภายใน” โดยการผลักดัน และให้การสนับสนุนนักวิชาการตรวจสอบภายใน ได้พัฒนาความก้าวหน้าในสายงานมาโดยตลอด โดยฝ่ายวิชาการ ชมรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนในโอกาสต่อไป



ฝ่ายวิชาการ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จากคณะกรรมการบริหาร ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่นในอดีต อย่างเต็มความสามารถ ถึงแม้ว่าจะมีปัญหา และอุปสรรคอยู่บ้างแต่ไม่เคยท้อถอย ซึ่งขวัญและกำลังใจที่ได้รับเสมอคือความเป็นเว็บไซต์ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น ของเรา <http://www.auditorslocal.com/> โดยฝ่ายวิชาการ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น มีความยึดมั่น ถือมั่น ในความมีจุดยืนที่มั่นคงกับการสานต่องานของฝ่ายวิชาการ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น ตามระเบียบชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป

(นางสาวหทัยรัตน์ ชิตวงษ์)

รองประธานชมรมฯ ฝ่ายวิชาการ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒